

DẤU ẤN ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

và thực hiện thành công chương trình kỷ niệm với sự đồng thuận, thống nhất cao. Trong thời gian giữa 2 đợt của kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp để cho ý kiến tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng, thấu đáo ý kiến của các đại biểu Quốc hội về các dự án luật, dự thảo nghị quyết, nhất là các vấn đề lớn, những nội dung còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua. Công tác điều hành của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội hết sức khoa học, tập trung vào các vấn đề then chốt, cốt lõi đồng thời cũng hết sức linh hoạt để tạo điều kiện cho nhiều đại biểu được bày tỏ ý kiến tại hội trường. Đặc biệt, một trong những dấu ấn nổi bật của kỳ họp là công tác thông tin, tuyên truyền rất khách quan, kịp thời. Điểm nổi bật trong toàn bộ kỳ họp đó là không khí làm việc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần xây dựng cao, thể hiện quyết tâm nhất quán của Quốc hội trong đồng hành cùng Chính phủ, đổi mới vì sự phát triển, kiến tạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội đã chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng các ý kiến, nội dung phát biểu, thảo luận, kể cả

thảo luận tổ cũng như thảo luận tại hội trường. Qua các nhiệm kỳ Quốc hội, hoạt động chất vấn luôn được cải thiện, đổi mới. Tại kỳ họp thứ sáu, hoạt động này tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của hình thức giám sát trực tiếp về các dự án luật, dự thảo nghị quyết, nhất là các vấn đề lớn, Thủ tướng Chính phủ, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 bộ trưởng, trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở kết quả phiên chất vấn, Quốc hội ban hành Nghị quyết về chất vấn. Do đó, điều cử tri mong đợi là Chính phủ, các thành viên Chính phủ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát và chất vấn, tập trung vào việc khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực. Phóng viên: Tại nghị trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã ghi dấu ấn đậm nét, góp phần vào thành công của kỳ họp. Những dấu ấn đó là gì, thưa đồng chí? Đồng chí Nguyễn Văn Huy: Tại kỳ họp, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn cùng với đại biểu Quốc hội trong cả nước đã tích cực tham gia xem xét,

quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, tham gia đóng góp 50 lượt ý kiến về các lĩnh vực như kinh tế - xã hội, thảo luận về các dự án luật, chất vấn Chính phủ và các thành viên Chính phủ, trong đó có 15 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường; 32 lượt ý kiến phát biểu tại tổ; 3 lượt đại biểu chất vấn trực tiếp đối với các thành viên Chính phủ. Nội dung các ý kiến đều phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu Quốc hội được Quốc hội, Chính phủ tiếp thu thể hiện trong các luật, nghị quyết được thông qua, như: kiến nghị sửa đổi các quy định về quản lý việc dạy thêm, học thêm; kiến nghị về chính sách hỗ trợ cho người và các cơ sở chăn nuôi có lợn bị buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi; kiến nghị các cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng nhà ở; kiến nghị về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những nút thắt trong đầu tư, tạo đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giải quyết ách tắc về giao thông để kích cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...



Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Phóng viên: Kỳ họp đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có chương trình, kế hoạch gì để đưa những quyết sách đó sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, thưa đồng chí? Đồng chí Nguyễn Văn Huy: Để các luật, nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, linh hoạt việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao như công tác giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri... Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tích cực quán triệt, tuyên truyền việc triển khai các luật, nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. Thực hiện ngay hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo cử tri kết quả kỳ họp,

thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, nhất là về những vấn đề cấp bách nảy sinh trong thực tiễn đời sống để đưa vào quyết sách kịp thời, phù hợp; tích cực giám sát việc tổ chức, thi hành Hiến pháp và pháp luật, việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng hành cùng các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! THU HIỀN (thực hiện)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích, tiến bộ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình, nhất trí cao với những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh và gọi mở thêm 5 vấn đề cần được Đại hội tiếp tục quan tâm thảo luận, đó là: Tích cực phối hợp với Nhà nước, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và người sử dụng lao động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi của NLD; tiếp tục coi trọng và đổi mới nội dung, cách làm trong tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, NLD nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khẳng định vai trò đại diện cho NLD, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLD; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để phù hợp với cơ cấu lao động, loại hình doanh nghiệp, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân, NLD và yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới; phát huy vai trò và làm tốt hơn nữa chức năng tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ban Đảng Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp theo chức năng, nhiệm vụ cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ hoạt động công đoàn các cấp, đặc biệt là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, phân công những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, có uy tín, có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động công đoàn làm cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nhân, công đoàn; chỉ đạo chính quyền và các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề đoàn viên, NLD quan tâm; tạo mọi điều kiện để công đoàn hoạt động, nhất là hỗ trợ, chăm lo, bảo đảm phúc lợi xã hội cho đoàn viên, NLD. Đại hội đã bầu 168 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường



Quảng trường Thái Bình đã sạch, đẹp trở lại.

Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp "Thái Bình Homecoming Day" và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 là sự kiện lớn, là dịp để giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về mảnh đất, con người Thái Bình thân thiện, hiếu khách, năng động phát triển và hội nhập. Việc tổ chức chương trình thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực

của các sở, ngành, địa phương trong việc thúc đẩy thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chương trình đã thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp về mảnh đất và con người Thái Bình thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng đón các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến hợp tác đầu tư cùng phát triển. Ngay sau khi chương trình kết thúc, Tỉnh đoàn Thái Bình

đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường khuôn viên Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam và Quảng trường Thái Bình - nơi diễn ra chuỗi các sự kiện. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Chương trình "Thái Bình Homecoming Day", hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023, đặc biệt là lễ hội âm nhạc Thái Bình Homecoming đã đơn lòng niềm tin của khách trong và ngoài nước. Để bảo đảm cảnh

quần môi trường sạch, đẹp, Tỉnh đoàn đã huy động hơn 600 đoàn viên thanh niên các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố và đoàn viên thanh niên các trường đại học, cao đẳng tham gia vệ sinh môi trường khuôn viên Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam và Quảng trường Thái Bình. Đây là hoạt động nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng thời thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường; tuyên truyền mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chiều cuối tuần, dù trời mưa lất phất nhưng các bạn đoàn viên thanh niên đều rất nhiệt tình tham gia hoạt động vệ sinh môi trường. Mỗi người một dụng cụ, vui vẻ cùng nhau làm cho cảnh quan sạch, đẹp. Trên khuôn mặt lấp lánh mồ hôi dù trời lạnh, anh Trần Đức Long, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàng Diệu cho biết: Tôi và các thành viên trong gia đình có đi xem lễ hội âm nhạc Thái Bình Homecoming. Lễ hội được tổ chức hoành tráng, thu hút hàng nghìn khán giả tham dự, thượng tầng. Tuy nhiên, một bộ phận người dân và du khách, phần lớn là thanh niên, do thiếu ý thức đã xả rác bừa bãi tại nơi diễn ra sự kiện. Đoàn Thanh niên phường đã huy động đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan nơi chúng tôi mong mỗi người dân và

du khách, nhất là các bạn trẻ, khi tham gia các hoạt động, lễ hội, sự kiện nơi công cộng cần nêu cao ý thức trách nhiệm, thể hiện sự văn minh với cộng đồng và với chính bản thân mình, sống có trách nhiệm hơn với quê hương. Cùng với thu gom rác thải về nơi tập kết để xử lý, chúng tôi cũng tuyên truyền khách đến hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định. Với cố gắng, nỗ lực của hơn 600 đoàn viên thanh niên và công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình, sau hơn ba tiếng đồng hồ ra quân, toàn bộ khuôn viên Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam và Quảng trường Thái Bình đã sạch, đẹp trở lại. Ông Nguyễn Thanh Long, thành phố Thái Bình chia sẻ: Chương trình "Thái Bình Homecoming Day" rất tuyệt vời. Đến Quảng trường Thái Bình, tôi thấy các bạn đoàn viên thanh niên tích cực thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. Đây là hành động nhỏ nhưng rất ý nghĩa, góp phần xây dựng thành phố Thái Bình xanh, sạch, đẹp, hiện đại, văn minh. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết thêm: Trong những ngày tiếp theo, Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường sau khi kết thúc hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan nơi công cộng. NGUYỄN THÁM

Tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho người khuyết tật

Sáng ngày 3/12, Ban Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Người khuyết tật (NKT) tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà cho NKT. 100 suất quà của Ban Phụ nữ Công an tỉnh và 50 suất quà của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng trị giá 40 triệu đồng đã được trao cho NKT. Cũng trong chương trình, NKT còn được tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, Luật Bình đẳng giới, các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới với NKT, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại NKT, phụ nữ và trẻ em... Chương trình là hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày quốc tế NKT 3/12, hưởng ứng thành hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023; qua đó trang bị cho NKT kỹ năng tự bảo vệ bản thân, động viên NKT có thêm nghị lực vượt qua hoàn cảnh, tự tin vươn lên trong cuộc sống. TRINH CƯỜNG

THÀNH PHỐ 11 tháng, cấp hơn 9.100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời gian qua, thành phố Thái Bình tập trung đẩy mạnh công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép và sử dụng đất sai mục đích. 11 tháng qua, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã tiếp nhận và hoàn thiện hơn 9.100 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; trong đó, cấp đổi, cấp lại hơn 6.200 giấy chứng nhận, cấp lần đầu gần 2.900 giấy. ĐỨC DUNG

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỎI ĐÁP VỀ LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

(Tiếp theo số 9010, ngày 27/11 và hết)

Câu 19: Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án gồm có các nội dung gì? Trả lời: Theo quy định tại Điều 31 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án gồm các nội dung sau đây: - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, biên bản ghi nhận kết quả đối thoại phải có các nội dung sau đây: + Ngày, tháng, năm, địa điểm tiến hành phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại; + Thành phần tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại;

+ Diễn biến quá trình hòa giải, đối thoại; kết quả hòa giải thành, đối thoại thành. + Trường hợp có những nội dung mà các bên không thỏa thuận, thống nhất thì cũng được ghi trong biên bản; + Trường hợp các bên thuận tình ly hôn thì thỏa thuận của các bên phải có đầy đủ nội dung về việc ly hôn, việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trên cơ sở bảo đảm

quyền lợi chính đáng của vợ, chồng, con theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; + Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải, thống nhất đối thoại của các bên liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người khác nhưng người đó không có mặt tại phiên hòa giải, đối thoại thì phải ghi rõ trong biên bản; + Ý kiến của các bên về việc yêu cầu hoặc không yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành; + Chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên, người đại diện, người phiên dịch;

+ Chữ ký của Hòa giải viên; + Chữ ký xác nhận của Thẩm phán tham gia phiên họp. - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, biên bản ghi nhận kết quả đối thoại được lưu vào hồ sơ hòa giải, đối thoại và giao cho các bên có mặt. Trường hợp những người quy định nêu trên vắng mặt thì Hòa giải viên phải giữ biên bản cho các bên có ý kiến. - Hòa giải viên từ chối lập biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, biên bản ghi nhận kết quả đối thoại nếu thuộc trường hợp từ chối việc lập biên bản ghi

nhận kết quả hòa giải, đối thoại nêu có đủ căn cứ xác định thỏa thuận, thống nhất đó vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội, trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Câu 20: Pháp luật quy định trong trường hợp nào, kết quả hòa giải thành, đối thoại thành được công nhận? Trả lời: Theo quy định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án về điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án, kết quả hòa giải thành, đối thoại thành được công nhận khi có đủ các điều kiện sau đây: - Các bên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; - Các bên là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thỏa thuận, thống nhất; - Nội dung thỏa thuận, thống nhất của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước

hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; - Trường hợp các bên thuận tình ly hôn thì thỏa thuận của các bên phải có đầy đủ nội dung về việc ly hôn, việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, chồng, con theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; - Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải, thống nhất đối thoại của các bên liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người khác nhưng người đó không có mặt tại phiên hòa giải, đối thoại thì thỏa thuận, thống nhất chỉ được công nhận khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của họ; - Trường hợp các bên thỏa thuận, thống nhất được một phần tranh chấp dân sự, một phần khiếu kiện hành chính thì chỉ được công nhận khi nội dung thỏa thuận, thống nhất

không liên quan đến các phần khác của tranh chấp, khiếu kiện đó. Câu 21: Pháp luật quy định quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án gồm những nội dung như thế nào? Trả lời: Theo Điều 34 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án quy định quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án phải có các nội dung sau đây: - Ngày, tháng, năm ra quyết định; - Tên Tòa án ra quyết định; - Họ, tên của Thẩm phán ra quyết định; - Họ, tên, địa chỉ của các bên, người đại diện, người phiên dịch; - Nội dung hòa giải thành, đối thoại thành; - Căn cứ ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành. LÊ THUY (Phong Phổ biến, giáo dục pháp luật, Số Tư pháp)